

# GOOGLE, MICROSOFT CHẠY ĐUA TÌM KIẾM DI ĐỘNG

Trong

Trong cùng một ngày, Google và Microsoft đưa nhau công bố thỏa thuận hợp tác với các mạng di động nhằm cài sẵn công cụ tìm kiếm của họ lên điện thoại, mở rộng cuộc chiến này lửa giữa hai bên sang thị trường tìm kiếm di động.

Trong khi Google công bố thỏa thuận tích hợp chức năng tìm kiếm của hãng vào điện thoại của mạng di động 3 Group thì Sprint Nextel của Mỹ lại quyết định chọn công cụ tìm kiếm của Microsoft cho những mẫu đế của mình.

Các đại gia như Yahoo, Microsoft và Google đều đang chạy đua hết tốc lực nhằm thiết lập liên minh với các mạng di động nhằm, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quảng cáo trên điện thoại trong bối cảnh thị trường tìm kiếm Internet đã có phần bão hòa.

Cuộc chiến tìm kiếm giữa các đại gia đang dần dịch chuyển từ Internet sang trận địa ĐTDD.

Nguồn: pronews

Tuy nhiên, bản hợp đồng với Google chỉ là một trong số nhiều thỏa thuận mà mạng di động 3Group của châu Âu công bố hôm nay. Tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông này coi hợp tác là chìa khóa quan trọng nhất để phát triển rộng mạng di động 3G. Từ bây giờ, các thuê bao của 3 sẽ có thể truy cập trực tiếp vào Google Search trong tích tấc.

"Đây là bước tiến quan trọng trong việc cung cấp một Internet thật sự di động", ông Christian Salbaing, giám đốc điều hành 3 Group cho biết. "Internet di động giờ đã phát triển tới ngưỡng thoát khỏi sự lệ thuộc vào phần cứng. Người dùng giờ đây có thể tận hưởng những giá trị tốt nhất

mà thế giới hội tụ có thể mang lại cho họ".

Trước đó, hồi tháng 6, 3Group đã ký thỏa thuận với Yahoo để cung cấp nhiều dịch vụ phổ biến của cổng Web này như Yahoo Messenger trên ĐTDD. Trước đấy nữa, vào tháng 3 năm nay, hãng cũng công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ MSN Messenger và cài đặt phần mềm khách trên các mẫu đế 3G. Còn tư tháng 2, hãng bắt tay cùng Skype, cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trên ĐTDD.

Trong thỏa thuận giữa Microsoft và Sprint, hai hãng sẽ chia nhau doanh thu từ quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Windows Live Search. Trong tương lai, hai bên sẽ còn nghiên cứu giới thiệu thêm nhiều dịch vụ di động mới hấp dẫn.

Trọng Cẩm